



ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/๘ ๗๐๐

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนศูนย์ราชการ นธ. ๔๖๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่าทุกคนเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่อง แต่รางวัลสามารถให้ได้มีประเภทละ ๑ คน ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้หน่วยงานได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษจากวงเงินเลื่อนเงินเดือนปกติของหน่วยงานหรือพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (ชั้น คอ.บ.ต. ในปี ๒๕๖๐) ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้ที่มีผลงานเข้ารับคัดเลือกทุกคนด้วย ผลเป็นประการใดแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพร พร้อมมูล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๗

E-mail:hrnarathiwat60@gmail.com



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมาได้สมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการ ดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคมกับการปฏิบัติงาน ที่เปรียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เพื่อยกย่องเชิดชู เกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง/ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่

นายสมหวัง เรืองเพ็ง ตำแหน่งปลัดจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น/ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับ

ชำนาญการพิเศษ/ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ ได้แก่

นางสาวรัตติยา สุตระ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับ

ชำนาญงาน ได้แก่

นางสาวอวีเสาะ มะรือเสาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

สังกัดโรงพยาบาลสุโขทัย

กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ ได้แก่

นายสวาท แสงวิสุทธิ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ๒ สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สาขาสุโขทัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุพร พร้อมมูล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา